
 

รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2547 ประจำวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 

    เปิดประชุม เวลา 15.11 น. โดยนายกสโมสรฯ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์: นายกฯ กล่าวทักทายสมาชิกฯ พร้อม
กล่าวต้อนรับเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2568 ท่ีจะมาถึงในอีก 2 วันข้างหน้า ซึ่งหวังว่าจะเป็นปีทองของทุก ๆ คน    
เพราะในปี 2567 ต่างได้รับความยากลำบากจากหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ภาวะน้ำท่วม เป็นต้น ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะผ่านเข้ามา
ขอให้เป็นส่ิงท่ีดี และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ การประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯ ในวันนี้
จะเป็นการประชุมแบบสบาย ๆ ปรับรายการ 3 นาที แห่งความหรรษาฯ ไปอยู่ช่วงหลังรับประทานอาหารว่าง และ       
ให้สมาชิกฯ ท่ีมีเรื่องขำขันมาเล่าไม่จำกัดเรื่อง หลังจากนั้นจะมีการสังสรรค์โดยมีนักดนตรีผู้ก่อต้ังวงดาวกระจุย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีวันนี้จะมาในนาม “วงทองกวาวโรย” นำเครื่องเสียงมาพร้อมสร้างความเพลิดเพลิน อาหาร-
ขนมหลากหลายพร้อมท้ังเค้กและไอศกรีมท่ีสนับสนุนโดยสมาชิกฯ ท่ีมาประชุม ณ ร้าน Jewel Impress แห่งนี้  

    พิธีกร โดย คุณศศิวิมล ศรีถาวร: ผู้พูดเพิ่งกลับมาจากการเปิดสาขาร้านแว่นแก้วที่จังหวัดภูเก็ต จึงทำให้ห่างหายจาก
สโมสรฯ ไปพอสมควร กล่าวถึงสโมสรฯ ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 นำโดย อ.ไมตรี ชาติบุรุษ และคณะ
บุคคลหลากหลายอาชีพเพื่อให้สมาชิกฯ มีทักษะการพูดท่ีดีขึ้น  วันนี้สโมสรฯ ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 แล้ว แนะนำธงตรา
สัญลักษณ์สโมสรฯ ถ้วยแก้วสำหรับผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่นและถ้วยไม้สักสำหรับผู้พูดแบบเตรียมตัวดีเด่น จากนั้น
ดำเนินการประชุมตามวาระ 

    ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย คุณกานต์นสิท วงค์โพธิ์ชุ่ม: วัตถุประสงค์ของการฝึกการพูดแบบฉับพลันเพื่อ
ฝึกการฟัง การคิด และการพูดอย่างราบรื่น กำหนดกติกาเวลาและสัญญาณไฟ 2 นาที+/-30 วินาที แนะนำใบ Popular 
vote เพื่อให้สมาชิกฯ ลงคะแนนสำหรับผู้ตอบคำถามท่ีคิดว่าตอบได้ดีท่ีสุดพร้อมกำหนดรางวัลปรบมือหรือถ้วยแก้ว 

คำถามที่ 1 “ทำไมคนไทยจึงจัดงานและสนุกได้ในทุกเทศกาล?” ผู้ตอบ คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์: คนไทยเป็น
คนมีน้ำใจไมตรี ทำอะไรจากใจคือไทยแท้ และพร้อมสนุกสนานในทุก ๆ โอกาส ท้ังนี้เพราะ 1) คนไทยเป็นตัวของตัวเอง 
และ 2) ไทยเป็นประเทศสยามเมืองยิ้ม  ซึ่งผู้พูดเห็นว่าดีท่ีเรารับและเข้าได้กับทุกเช้ือชาติศาสนาเพราะคนไทยใจกว้าง 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป 

คำถามที่ 2 “ท่านจะเชิญชวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเชียงใหม่ให้ไปท่ีไหนบ้าง?” ผู้ตอบ คุณธมกร คล้ายทิพย์: 
เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีผู้คนมีน้ำใจโอบอ้อมอารี ทำให้คนอยากมาเท่ียว ผู้พูดจะแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว ได้แก่ 1) วัดพระ
ธาตุดอยคำ ท่ีมีวิวสวยงามและอธิษฐานจิตขอโชคลาภเนื่องในเทศกาลปีใหม่ได้ด้วย  2) ถนนคนเดิน เพราะมีสินค้า
มากมายรวมทั้งของท่ีระลึก และ 3) สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีองค์ความรู้และการ
พัฒนาตนเอง ท่ีเราจะได้เรียนรู้ว่าจะพูดอย่างไรท่ีจะเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นในเชียงใหม่ 

คำถามที่ 3 “วันท่ี 31 ธันวาคม ท่านมีแผนจะไปเคาต์ดาวน์ท่ีไหน?” ผู้ตอบ คุณวาดตะวัน ไชยวรรณ์: ผู้พูด
กล่าวว่าตนเองเลยวัยที่จะเคาต์ดาวน์ไปนานแล้ว คิดว่าจะอยู่บ้านดูซีรีย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูนท่ีชอบเหมือนปีก่อน ๆ 



คำถามที่ 4 “ในปีหน้า ท่านต้ังเป้าชีวิตไว้อย่างไร?” ผู้ตอบ คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์: ผู้พูดกล่าวว่าตนเอง  
เป็นผู้ท่ีดำเนินชีวิตโดยการต้ังเป้าหมายในทุก ๆ วัน ไม่เคยคิดว่าจะมีเป้าหมายเมื่อปีใหม่หรือโอกาสอื่น ๆ เพราะในการ
ก้าวเดินแต่ละวันต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการวางแผนทุกย่างก้าวอย่างระแวดระวังเสมอ และใช้เวลาทุกช่วงชีวิตให้      
มีความสุข คาดหวังในส่ิงท่ียังไม่เกิดขึ้นให้น้อย 

คำถามที่ 5 “ขอให้ท่านอวยพรปีใหม่แก่สมาชิกฯ” ผู้ตอบ คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์: ใคร ๆ ล้วนอยากได้พร
โดยเฉพาะในวาระท่ีดี ๆ สำหรับปีใหม่เป็นความเช่ือว่าเราจะก้าวผ่านส่ิงเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีดีกว่า ดังนั้น ส่ิงดี ๆ ท่ีมุ่งหวัง
อยากให้เกิดแก่ชีวิตของท่าน ครอบครัว สังคม และชุมชนของท่าน ก็ขอให้บังเกิดแก่ทุกท่านตามท่ีปรารถนาต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และขอให้มุ่งมั่นทำส่ิงท่ีดีต่อไป 

คำถามที่ 6 “ท่านจะสนับสนุนหรือคัดค้านกลุ่มไทยใหญ่ ท่ีจะมาเข้าร่วมกับชาวไทย?” ผู้ตอบ ดร.กรศิริ         
ธัมมาวุฒิคุณ: ทุกคนคือมวลมนุษยชาติท่ีมีความสำคัญเท่าเทียมกัน แต่หากชนชาติใดมาลุกล้ำเขตแดนบ้านเรา ก็ควร      
มีมาตรการท่ีจะป้องกันเพื่อรักษาความเป็นไทยและความปลอดภัย แต่ละชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หาก    
มารวมกันจะเกิดปัญหา ดังนั้น การท่ีกลุ่มชนแต่ละท่ีจะมารวมกันต้องดูหลาย ๆ ปัจจัยและเงื่อนไขความเป็นประเทศ 
รวมถึงการรักษาความสงบด้วย 

    ผู้ประเมินการฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย อ.ดารณี คงม่ัน: ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีการเตรียมคำถามมาดี
และเลือกแต่ละคำถามให้เหมาะกับผู้ตอบ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และกติกาได้ครบถ้วน มีการเช่ือมโยงแต่ละคำถามได้ต่อเนื่อง 
ผู้ตอบทุกท่านบุคลิกภาพดี สามารถตอบคำถามได้ มีบางท่านท่ีเสียงเบาไปบ้าง บางท่านใช้เวลาน้อยกว่าท่ีกำหนด 

    5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก เรื่อง “โคลนขยะมาจากไหน?” โดย คุณดวงแข แซ่ต้ัง: ผู้พูดอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านช่างเค่ียน
ใกล้กับดอยสุเทพ ช่วงท่ีผ่านมาเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน หลังน้ำลดต้องเก็บกวาดขยะ
และส่ิงท่ีมากับน้ำ ซึ่งผู้พูดได้ค้นคว้าพบว่า ภาวะน้ำท่วมมาจาก 1) ความเปล่ียนแปลงของโลกจากสภาวะเรือนกระจก    
2) การตัดไม้ทำลายป่า แต่เดิมช่างเค่ียนมีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพแกะสลักไม้ (เค่ียน หมายถึง 
แกะสลัก) และ 3) ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในการถมท่ีให้สูงขึ้นและขวางทางน้ำทำให้น้ำขังในท่ีราบต่ำ จากภาวะน้ำท่วม
ท่ีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีขยะมากถึงสองพันตันและต้องใช้เวลาเก็บกวาดถึง 3 เดือน มีข้อเสนอแนะจาก
นักวิชาการให้นำโคลนท่ีมากับน้ำท่วมท่ีผสมกับดินแม่น้ำเรียก ดินทรายแป้ง มาผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
สามารถนำมาผลิตบล็อกกำแพงกันดิน (Geo block) ได้ 

    ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน: วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ 

 ในวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนของรางวัลหลายรายการสำหรับจับสลากให้แก่สมาชิกฯ ผู้โชคดี และแบ่งจับ
สลากรางวัลเป็นช่วง ๆ ต้ังแต่พักการประชุมไปจนถึงช่วงสังสรรค์หลังปิดประชุมประจำสัปดาห์ 

พิธีกรเชิญชวนสมาชิกฯ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้สมาชิกฯ ที่เกิดในเดือนธันวาคมทุกท่าน และร่วมร้อง
เพลง “พรปีใหม่” ด้วยกัน แล้วพักการประชุม ด่ืมน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร
ว่างทุกท่าน 

    3 นาที แห่งความหรรษา นำพาความสุข เรื่อง “ใครเอ่ย” โดย คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ์: มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งท่ีรักกัน
มาก หลังจากท่ีแต่งงานกันแล้ว สามีต้องเดินทางไปทำงานท่ีต่างประเทศ 1 ปี ระหว่างนั้นก็โทรฯ หาภรรยาด้วยความ 
คิดถึงและอยากกลับมาหาทุกวัน เมื่อครบ 1 ปี สามีก็กลับมา ภรรยาไปรับพร้อมบอกข่าวดีว่า “เธอ..ฉันท้องได้ 5 เดือน..” 



ชายหนุ่มตกใจมาก “อะไรกัน..!! ฉันไปต้ัง 1 ปี แล้วเธอท้องได้ยังไง.. ใครเป็นพ่อของเด็ก สารภาพมาเด๋ียวนี้ หรือเป็น
เพื่อนผมคนไหน..บอกมานะ..” ภรรยาส่ายหน้าพร้อมพูดว่า “ทำไมล่ะ..ในโลกนี้มีแต่เพื่อนเธอเหรอท่ีทำฉันท้องได้ เพื่อน
ของฉันก็มี..”555… 
 จากนั้นพิธีกรได้เชิญสมาชิกฯ ผลัดกันมาเล่าเรื่องหรรษาหลายเรื่อง ทำให้สมาชิกฯ ผู้ฟังหัวเราะสนุกสนาน ซึ่ง
พิธีกรได้กล่าวว่า วันนี้พวกเราจะมีอายุยืนมากขึ้นอีกหลาย ๆ ปีเลยทีเดียวจากการหัวเราะ และสมาชิกฯ ยังได้ฝึกทักษะ
การเล่าเรื่องหรรษาอีกด้วย 

    ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง: วันนี้รู้สึกช่ืนชมและช่ืนใจท่ีสมาชิกมาประชุมกันอย่างมากมาย ช่ืนชม
ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันท่ีมีคำถามง่าย ๆ ท่ีผู้ตอบทุกคนตอบได้ เป็นตัวอย่างท่ีดี เพราะการต้ังคำถามเพียงให้
สมาชิกฯ ได้แสดงความสามารถในการพูด สำหรับลีลาการพูดนั้นแล้วแต่ผู้ตอบแต่ละท่านท่ีจะฝึกฝน แนะนำเพิ่มเติม
สำหรับผู้ตอบ หากสามารถยกตัวอย่างในเนื้อหาท่ีพูดจะทำให้การพูดสมบูรณ์ขึ้น  ช่ืนชมนายกสโมสรฯ เปิดประชุมตาม
เวลา  พิธีกรเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพูดและความสามารถทางธุรกิจรวมทั้งมีน้ำใจท่ีผู้ประเมินชื่นชมตลอดมา สำหรับ
รายการ 3 นาที แห่งความหรรษาฯ ผู้ประเมินกล่าวว่าผู้เล่าเรื่องหรรษามักจะขาดลีลาการเล่าเรื่องและรีบเล่าให้จบ อีกท้ัง
เนื้อเรื่องยังต้องดีด้วย จึงจะทำให้ผู้ฟังหัวเราะได้ ท้ังนี้ ผู้เล่าต้องฝึกการใช้เสียงและจังหวะการพูดให้มาก  ผู้ประเมินฯ 
กล่าวเสริมด้วยว่า การจะเป็นคนดีนั้นต้องประกอบด้วย “กุศลกรรมบถ 10” ท่ีประกอบด้วย กาย 3 วาจา 4 และใจ 3   
ให้พวกเราประเมินตนเองว่า มีกุศลกรรมบถอยู่เท่าไร “ถ้าพูดแล้วไม่ดีกว่าความเงียบ ให้เงียบเสียดีกว่า” พร้อมอวยพร
เนื่องในโอกาสปีใหม่แก่สมาชิกฯ ทุกท่าน 

    ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์ 
         ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น: รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD: คุณธมกร คล้ายทิพย์ 
     ผู้รายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม 
    ผู้รายงานการใช้เวลา โดย คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง 
    ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้: การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำเรื่องสำคัญ แต่คือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องไม่สำคัญ 
    ปิดประชุม: เวลา 17.56 น. 
    เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์ 

**ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก ๆ ท่าน** 

ข่าวและประชาสมัพันธ์ 
    ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ แจ้ง  

- การประชุมประจำสัปดาห์หน้าครั้งท่ี 2548 วันอาทิตย์ท่ี 5 เดือนมกราคม พ .ศ.2568 ย้ายสถานท่ีไปท่ี       
ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิดเช่นเดิม เชิญชวนสมาชิกสมัครทำหน้าท่ีในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของสโมสรฯ หรือ
แจ้งท่ีเลขาฯ ได้ 

    ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู ทุกท่าน 
 สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทางเพจ Facebook ของ

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub 
 และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของสโมสรฯ https://lannathaispeakingclub.com 

http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub
https://lannathaispeakingclub.com/


*** ภาคผนวก *** 

 จากการประชุมคณะกรรมการสโมสรฯ สมัยท่ี 50 มีข้อสรุปการทำหน้าท่ีในการประชุมประจำสัปดาห์บางหน้าท่ี 
ดังนี ้

คุณสมบัติและเนื้อหารายการ “เล่าสู่กันฟัง/บรรยายพิเศษ”  
1. “บรรยายพิเศษ” เป็นเร่ืองที่สโมสรฯ เชิญผู้พูดทั้งในและนอกสโมสรฯ ล่วงหน้าให้มาบรรยายให้สมาชิกฯ ฟัง 

กำหนดวันบรรยายที่แน่นอน และไม่ต้องมีการประเมิน/วิจารณ์ผู้บรรยายพิเศษ 
2. “เล่าสู่กันฟัง” เป็นเร่ืองที่สมาชิกฯ มีเร่ืองที่น่าสนใจมาเล่าแบ่งปันในสโมสรฯ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย          

2 สัปดาห์ เพื่อกำหนดวันที่แน่นอน  
3. กำหนดเวลาบรรยายพิเศษไม่เกิน 30 นาที และเล่าสู่กันฟังไม่เกิน 20 นาที  
4. หากสัปดาห์ใดมีรายการบรรยายพิเศษ ให้งดการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว  
5. หากมีรายการเล่าสู่กันฟัง ให้มีผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัวได้ไม่เกิน 2 ท่าน  
6. เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 

แนวทางสำหรับผู้พูดบทสาธิตการพูดแบบเตรียมตัว  
1. ผู้พูดบทสาธิตการพูดแบบเตรียมตัวต้องจบการฝึกการพูดหลักสูตรระดับสูง (บทที่ 15) แล้ว หรือ ได้รับ

รางวัลถ้วยไม้สักทองในบทที่จะสาธิตมาก่อน 
2. ผู้พูดบทสาธิตการพูดแบบเตรียมตัว จะต้องได้รับการประเมิน/การวิจารณ์จากคณะกรรมการฯ อย่างเข้มข้น 

เพราะเป็นการพูดเพื่อเป็นแบบอย่าง 
3. มีสมาชิกฯ ได้ประโยชน์จากบทสาธิต 
4. ให้มีผู้พูดบทสาธิตการพูดแบบเตรียมตัวสัปดาห์ละ 1 ท่าน เท่านั้น 

 
************** 

 


